



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 62 /2542

เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานวันออมแห่งชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทยสนองแนวพระราชดำริเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ผนวกกับมติดคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันออมแห่งชาติ" เตรียมจัดงานใหญ่ในปีนี้ ผสมผสานทั้งภาควิชาการ การเผยแพร่ความรู้ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และกิจกรรมบันเทิงหลากหลาย

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะกระตุ้นให้คนไทยทั่วประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดและการออม โดยการจัดงาน "วันออมแห่งชาติ" ขึ้น เพื่อเรียกความสนใจของคนไทยทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ปีนี้ เป็นครั้งแรก โดยจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ทั้งนี้โดยมีภาพนิทรรศการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ประการแรก เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้คนไทยมีนิสัยรักการออม จนเป็นวัฒนธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งการออมในที่นี้มีความหมายกว้าง ไม่เฉพาะการออมที่เป็นตัวเงินเท่านั้น แต่รวมไปถึงการประหยัดพลังงาน และการประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย ประการที่สอง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดและการออมว่ามีประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติอย่างไร และจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างไร

การจัดงานในครั้งนี้จะมีขึ้นเต็มพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งด้านวังบางขุนพรหม และวังทเวเวสต์ (กระทรวงสาธารณสุขเดิม) และสำนักงานภาคทั้ง 4 แห่งพร้อมกัน เนื้อหาของงานประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ การสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดและการออม เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน การจัดประกวดคำขวัญ และประกวดการวาดภาพสำหรับเด็ก การจัดตั้งคลินิกการเงินโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้บริการทางการเงิน ตอบปัญหาและแสดงวิทยาการที่ก้าวล้ำ

นำยุคให้แก่ประชาชนได้ชมมีการแสดงผลงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสินค้าที่ผลิตเพื่อ การส่งออกในราคาถูกกว่าท้องตลาด

นอกจากผู้เข้าชมงานจะได้ความรู้ ซื่อสินค้าราคาถูกแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมด้านการบันเทิงให้ได้ชมอีก มากมายอันประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของเหล่าศิลปินนักร้องยอดนิยมจากค่ายแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ การยอวาทีนำทีมโดย อ.อภิชาติ คำดี การแสดง โขน หุ่นกระบอก นาฏศิลป์จีน และนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียน จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง การออกร้านโดยบริษัทชั้นนำ ได้แก่ กลุ่มบริษัท “สหกรณ์” บริษัทที่ผลิตสินค้าเพื่อการ ส่งออก และบริษัทอื่น ๆ รวมกันเป็นจำนวนกว่า 200 บูธ มีการจัดตลาดนัดแรงงานจากกรมแรงงาน การสอน ประกอบวิชาชีพระยะสั้น SME จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การแสดงและจำหน่ายเหรียญที่ระลึกของ กรมธนารักษ์ การจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ที่ระลึก

งานวันออมแห่งชาติ นิทรรศการพัฒนากาชาชนบัตรไทย การแนะนำวิธีการดูชนบัตรปลอม รวมทั้งการ เปิดรับแลกชนบัตรใหม่ ชนบัตรชำรุด และชนบัตรที่ระลึกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ขึ้น การเปิดให้ ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เงินตราที่สมบูรณ์และดีที่สุดในประเทศไทย การเข้าชมงานในครั้งนี้จะไม่มีการเก็บค่า ผ่านประตู ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานกันได้อย่างเต็มที่ และธนาคารได้เตรียมที่จอดรถไว้สำหรับผู้ที่นั่งรถมาด้วย โดยให้จอดรถได้ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า จำนวนกว่า 500 คัน โดยจะมี รถบัสรับ-ส่งถึงบริเวณงานตลอดเวลาโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานเดินได้อย่างสบาย โดยไม่ต้องกังวลใจ ในโอกาสนี้ธนาคารจะอัญเชิญ “พระสยามเทวาริราช” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธนาคารแห่ง ประเทศไทยมาให้ประชาชนได้สักการะเป็นครั้งแรกอีกด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

6 ตุลาคม 2542